

“THẦN TƯỢNG HỌC TẬP” CHIA SẺ *BÍ KÍP TỐT NGHIỆP SỚM*

NGUYỄN PHƯƠNG ANH, SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ, TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐHQGHN LÀ MỘT TRONG SỐ GƯƠNG MẶT NHẬN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2022.

SỞ HỮU BẰNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP KHIẾN NHIỀU NGƯỜI MƠ ƯỚC, PHƯƠNG ANH ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “THẦN TƯỢNG HỌC TẬP”. CÔ CŨNG LÀ CHỦ NHÂN HỌC BỔNG TUYỂN THĂNG TRỊ GIÁ 100% HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2020

KHÔNG CHỈ LÀ “CÔ GÁI VÀNG” TRONG CÁC CUỘC THI, PHƯƠNG ANH CŨNG YÊU THÍCH NHỮNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VỚI MONG MUỐN HOÀN THIỆN BẢN THÂN BẰNG CẢ KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC.



📌 KHÁNH HẠ

- Chào Nguyễn Phương Anh! Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp sớm và trở thành Thủ khoa xuất sắc toàn khóa và chương trình năm 2023. Bí quyết của bạn là gì để có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách đáng nể như vậy?

Để tốt nghiệp đại học sớm đúng tiến độ là một thách thức, nhưng mình đã cố gắng quyết tâm và quản lý thời gian hiệu quả để có thể đạt được mục tiêu. Mình đã áp dụng một số cách như lập kế hoạch học tập chặt chẽ và tối ưu hóa thời gian, xác định rõ từng môn học cần hoàn thành và thiết lập lịch học tập cụ thể cho từng tuần. Hơn nữa, thay vì chỉ nhớ thông tin nguyên

bản, mình tập trung vào việc hiểu rõ và áp dụng kiến thức vào thực tế. Điều này giúp mình tiết kiệm thời gian trong việc ôn lại và nắm vững kiến thức hơn. Mình cũng thường xuyên thảo luận với bạn bè cùng lớp về các khái niệm khó khăn và cùng nhau giải quyết bài tập. Việc này giúp mình hiểu rõ hơn và tiết kiệm thời gian khi tự học. Cuối cùng thì, để có thể duy trì hiệu suất học tập cao, mình luôn chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe bằng việc ăn uống cân đối và thường xuyên vận động.

- “Thời gian là vàng”, theo bạn việc tốt nghiệp đại học sớm hơn các bạn cùng khóa mang lại những giá trị vượt trội nào?

Với mình, tốt nghiệp đại học sớm giúp mình tiết kiệm thời gian và tài chính để tập trung vào việc phát triển bản thân và khám phá thế giới. Mình cũng cảm thấy tự tin hơn trong việc tìm kiếm công việc và bắt đầu sự nghiệp, bởi vì mình có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm.



Mình cũng đã học cách quản lý thời gian tốt hơn và phát triển những kỹ năng quan trọng khác như tự trị và sự kiên nhẫn.

Được biết, bạn không chỉ học tốt mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa. Vậy bí quyết nào giúp bạn vừa tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào, hoạt động ngoại khóa vừa học vượt với kết quả tốt?

Trong quá trình học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa, mình đã lên lịch trình cụ thể cho cả việc học và tham gia hoạt động ngoại khóa để quản lý thời gian và đảm bảo không bị quá tải. Khi tham gia hoạt động nhóm, mình phối hợp một cách thông minh và phân chia công việc hiệu quả để đảm bảo cả học tập và ngoại khóa đều thuận lợi.

Quãng đời sinh viên là quãng đời đẹp nhất. Bạn đã cháy hết mình để có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Đó là cách bạn đã tự gắn lên ngực mình bông hoa đẹp nhất hôm nay. Bằng kinh nghiệm của người đã thành công trong chương trình học vượt, bạn có lời nhắn nhủ nào tới các bạn sinh viên khóa sau?

Thực sự, quãng đời sinh viên là khoảnh khắc đẹp và quý báu. Mình đã dồn hết tâm huyết và nỗ lực để đạt được kết quả học tập tốt cùng với việc tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa. Từ những trải nghiệm của bản thân, mình muốn gửi lời khuyên chân thành tới các bạn sinh viên khóa sau, rằng hãy xác định rõ mục tiêu của mình trong học tập và cuộc sống, học cách quản lý thời gian một cách hiệu

quả, ưu tiên công việc quan trọng và học cách nắm bắt mọi cơ hội để học tập và trải nghiệm. Cuối cùng, hãy luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân và không ngừng cố gắng.

Xin cảm ơn bạn vì những chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Chúc bạn sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công trên chặng đường sắp tới.